

“Dù là bất cứ lúc nào/ Còn lòng từ thiện thì còn vô tình người ơi”. Các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận Giải Ma ở vùng biên giới phía Bắc Đông vì sự bình yên của đất nước luôn sẵn sàng mãi trong sự vàng của dân tộc, non sông, - Hòa thượng Thích Gia Quang kính ngỏ lời trong bài phát biểu khai mạc Lễ cầu siêu cứu siêu anh linh liệt sĩ hy sinh.



Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc buổi lễ

Chào mừng trình Lễ từ thiện và cứu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc là một nội dung hoạt động quan trọng mang ý nghĩa to lớn, được tổ chức trong khuôn khổ Đệ nhị Phật Đản Phật lịch 2561 - Ngày lễ ch 2017 tại chùa Trúc Lâm Kharkov hôm 28 tháng 4 vừa qua. Buổi lễ thu hút sự quan tâm của đông đảo bà con người Việt sinh sống tại Ukraina, cũng như người dân địa phương. Phóng viên báo “Tuần tin Quê hương” đã có mặt sớm cuộc trao đổi nhanh với các thành viên Ban tổ chức và khách mời về hoạt động tri ân này. Xin mời quý độc giả theo dõi.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó chủ tịch Hội đồng Trật tự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Trúc Lâm Kharkov:

“Chức vụ tông đồ 10 năm thành lập chùa Trúc Lâm Kharkov mang ý nghĩa hoạt động tôn giáo. Ngôi chùa ra đời là sự kiện đánh dấu bước phát triển của Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Và cũng từ buổi lễ này, nhà chùa phối hợp với Ban lãnh đạo công đồng người Việt tại Ukraina và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập công vụ siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới Việt Nam tại Biên Đông, vì sự bình yên của đất nước, nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tinh thần tri ân sâu sắc của các Phật tử, của tất cả những người Việt Nam đang sinh sống tại nước Ukraina này. Chúng ta, những người dân Việt Nam phối hợp biết ơn sự hy sinh đó, đồng thời phải có trách nhiệm cao cả của các anh hùng liệt sĩ”.

Ông Trần Đức Tựa - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kharkov:

“Trong những năm gần đây, việc thành lập công vụ siêu anh linh các liệt sĩ đã là hoạt động thiêng liêng của Hội người Việt Nam tại Kharkov, nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Qua hoạt động này, chúng tôi muốn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam sinh sống xa quê hương, nhất là các thế hệ thế hệ hai, thế hệ ba sinh ra tại Ukraina, biết và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đức tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đồng thời, để bà con công đồng chúng ta luôn ghi nhớ tâm niệm rằng đức lập thân do ngày hôm nay chúng ta có đức là nhờ sự hy sinh quên mình của các vị anh hùng liệt sĩ”.

